



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓  
ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๖๑๕ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต  
เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในสถานการณ์วิกฤตระยะเร่งด่วนและระยะยาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง และฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ให้พิจารณารายละเอียดการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในสถานการณ์ระยะเร่งด่วนและระยะยาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เพื่อนำมาประกอบการดำเนินการในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยให้มีการบูรณาการตามแผน นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง และฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งแนวทางการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการยกระดับมาตรการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้ง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและดำเนินการภายใต้แผนงานและการบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภออย่างเคร่งครัดและทันสถานการณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น